

## Game Fantasy Việt Nam - Game Quản Lý Bóng Đá Và Đổi Thưởng

Website <https://fantasyvn.net/>

Pinterest <https://www.pinterest.com/fantasyvnnet/>

About <https://about.me/fantasyvnnet>

Blogspot <https://fantasyvnnet.blogspot.com/>

Địa chỉ: Quận 1, Hồ Chí Minh, Việt Nam Mail [fantasyvnnet@gmail.com](mailto:fantasyvnnet@gmail.com) Hashtags #fantasy #fantasyvn #fantasyvnnet #gamefantasy #gamedabong

Giới thiệu game bóng đá, đá banh Fantasy Premier League. Hướng dẫn cách đăng ký, cách chơi và nhận giải thưởng khi tham gia giải đấu Fantasy Việt Nam 2021. Với hơn 7 triệu người chơi, Fantasy Premier League là trò chơi Bóng đá giả tưởng lớn nhất trên thế giới. Chơi MIỄN PHÍ. Cùng giành được những giải thưởng!



Fantasy Premier League là một trò chơi lâu đời, thu hút được không ít những người hâm mộ của Ngoại hạng Anh – giải đấu hấp dẫn số 1 thế giới. Giờ đây, Fantasy Premier League đã có phiên bản tiếng Việt để trở nên gần gũi hơn với các cổ động viên của Việt Nam. Hãy cùng theo dõi nhé!

## **I. Fantasy Premier League là gì?**

1. Nguồn gốc: Fantasy Premier League là một trò chơi chiến thuật thực tế ảo về giải bóng đá Ngoại Hạng Anh. Trò chơi này bắt đầu từ mùa giải 2002/03, với 76.000 người tham gia. Giờ đây, mùa giải 2020/21 chứng kiến số người chơi kỉ lục lên tới 7 triệu người, trên khắp các quốc gia toàn thế giới với tình yêu với giải đấu số 1 của xứ sở sương mù.

### **2. Giải thích:**

Điểm số của từng cầu thủ sẽ dựa vào thành tích thi đấu ngoài đời trong các trận đấu. Nếu các cầu thủ thể hiện tốt trên sân (bàn thắng, kiến tạo, giữ sạch lưới), họ sẽ được cộng thêm điểm. Tuy vậy, nếu như các cầu thủ có một ngày tồi tệ (thủng lưới nhiều, phản lưới nhà, bị phạt thẻ), điểm của họ sẽ bị trừ theo như hệ thống tính điểm của trò chơi.

Các thống kê dữ liệu của giải sẽ được trò chơi tự động được cập nhật trong suốt thời gian diễn ra trận đấu. Mọi hoạt động của trò chơi sẽ diễn ra trên trang chủ phiên bản tiếng Việt

## **II. Những đặc điểm nổi bật của game Fantasy**

### **1. Hệ thống tính điểm đa dạng:**

Fantasy Premier League sở hữu cách tính điểm vô cùng đa dạng, dựa vào thành tích thi đấu ở trên sân của các cầu thủ. Các cầu thủ sẽ được chia làm 4 vị trí: thủ môn, hậu vệ, tiền vệ và tiền đạo để có được hệ thống ghi điểm riêng của mình.

Ở vị trí thủ môn, họ sẽ kiếm về điểm số cho bạn nếu như những cầu thủ thi đấu ở vị trí này có được một ngày làm việc tốt. Việc giữ được sạch lưới trong suốt thời gian ở trên sân, cũng như có được nhiều pha cứu thua sẽ giúp cho thủ môn của đội bóng bạn mang về những điểm số quý giá cho mỗi vòng đấu. Nhưng ngược lại, việc không thể giữ sạch lưới, hay bị thủng quá nhiều bàn được coi là một màn trình diễn không tốt, và vì thế họ sẽ mang lại cho đội bóng của bạn không nhiều điểm số như mong muốn.

Vị trí hậu vệ là một trong những vị trí tiềm tàng nhiều điểm số nhất cho mỗi đội bóng. Họ không chỉ ghi điểm ở khả năng phòng ngự với những lần giữ sạch lưới, mà những hỗ trợ tấn công của họ như kiến tạo hay ghi bàn cũng sẽ mang về vô vàn điểm số hàng tuần cho các đội bóng. Tuy vậy, giống như thủ môn, nếu họ không thể hoàn thành nhiệm vụ phòng ngự của mình khi để cho đối thủ chọc thủng lưới thì họ sẽ không có được điểm ở khoản này.

Tiếp theo sẽ là những cầu thủ chơi ở hàng tiền vệ. Họ là ngòi nổ chính ở cả 2 khả năng kiếm điểm nhiều nhất trò chơi là kiến tạo và ghi bàn. Việc có một ngày thi đấu tốt sẽ giúp cho họ mang về vô vàn điểm số cho đội bóng của bạn. Hơn thế nữa, nếu họ không có được một ngày thi đấu tốt thì họ cũng không bị trừ quá nhiều điểm như các vị trí ở hàng phòng ngự.

Và cuối cùng là vị trí tiền đạo. Nhiệm vụ của họ đương nhiên sẽ là việc ghi thật nhiều bàn vào lưới đối phương, để mang về những điểm số quý giá cho các HLV.

Ngoài ra, cả 4 vị trí trên sân sẽ phải đối mặt với các khả năng bị trừ điểm nếu như họ phải nhận thẻ vàng và nặng hơn là thẻ đỏ. Không chỉ vậy, nếu như họ ghi bàn vào lưới đội nhà, họ cũng sẽ bị trừ không ít điểm số.

### **2. Đa dạng cách chơi, chiến thuật:**

Bạn sẽ có 100 triệu Bảng để mang về đội bóng của mình 15 cái tên sáng giá nhất với hi vọng có thể mang đến thật nhiều điểm số mỗi tuần. Trong đội hình của bạn phải có 2 thủ môn, 5 hậu vệ, 5 tiền vệ và 3 tiền đạo. Mỗi vòng đấu, bạn sẽ tung ra sân 11 cầu thủ, với ít nhất 3 hậu vệ, 2 tiền vệ và 1 tiền đạo. Sự đa dạng về mặt chiến thuật với các sơ đồ đội hình khác nhau sẽ giúp các HLV có thể linh động trong việc chọn ra những cái tên sáng giá nhất cho mình để chinh chiến hàng tuần.

Không chỉ vậy, việc đặt đội trưởng cũng là một phần thú vị của trò chơi. Ở trên sân bóng ngoài đời thực, đội trưởng sẽ là người thúc đẩy tinh thần của cả đội. Còn ở Fantasy Premier League, đội trưởng sẽ là cầu thủ duy nhất nhân đôi điểm số hàng tuần cho bạn.

### **III. Những lợi ích khi chơi Fantasy tại Fantasyvn**

#### **1. Cách chơi dễ hơn so với phiên bản gốc:**

Fantasyvn mang đến một trải nghiệm thú vị không khác gì phiên bản gốc mà trang chủ của Premier League mang đến cho những người chơi. Bạn sẽ không mất bất cứ phí nào để có thể tham gia trò chơi. Hơn thế nữa, Fantasyvn cũng mang đến cho các HLV những sự đa dạng hơn trong cách tính điểm của mình. Các điểm số sẽ được cập nhật theo thời gian thực của trận đấu để cho các HLV có được những sự theo dõi nhanh chóng. Và đương nhiên, Fantasyvn mang đến một phiên bản bằng tiếng Việt, gần gũi với các HLV.

#### **2. Giải thưởng hấp dẫn:**

Fantasyvn mang đến cho người chơi những giải thưởng vô cùng hấp dẫn, với cơ hội nhận được giải thưởng cao hơn nhiều so với trò chơi phiên bản gốc.

Mùa giải này chứng kiến tổng giải thưởng của Fantasyvn lên tới 27 tỉ đồng. 5 tỷ 400 triệu đồng sẽ dành cho người hạng nhất chung cuộc, 2 tỷ 700 triệu đồng & 1 tỷ 620 triệu đồng sẽ là phần thưởng cho người về nhì & ba. Kết thúc với vị trí top 20 – bạn đã nắm chắc tiền thưởng thấp nhất là 67 triệu 500 nghìn đồng. Lần đầu tiên trong lịch sử, tổng giải thưởng sẽ được trao tới vị trí thứ 5,659 đủ để bạn an tâm có phần thưởng cho riêng mình.

Ngoài ra, giải thưởng sẽ được trao hàng tuần và hàng tháng cho top thành viên xuất sắc nhất, bên cạnh đó, 33 giải đấu độc quyền hàng tuần chỉ dành cho các thành viên tham gia giải đấu này.

Hy vọng những thông tin trên đây đã mang lại cho bạn cái nhìn toàn cảnh về tựa game thể thao đình đám này! Còn chờ gì nữa, hãy truy cập ngay fantasyvn để tận hưởng thế giới Premier League một cách trọn vẹn nhất và có cơ hội nhận được những giải thưởng hấp dẫn của trò chơi!